
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið þá hefur á milli 3 og 4 hundruð milljarðar 
króna verið innheimtir af bifreiðaeigendum á síðustu 5 árum. Fjármagn sem átti að fara í 
uppbyggingu vegakerfisins. Aðeins um 60 milljarðar hafa farið í viðhald vega. Hvar er mismunurinn 
og í hvað fór hann?
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